



# APPLY THÀNH CÔNG *VÀO CÁC CLB*

## "Ngôi nhà thứ 2"

Các CLB đội nhóm là một ngôi nhà không thể thiếu của đời sống sinh viên. Đây không chỉ là nơi để mọi người trau dồi kỹ năng hay thể hiện bản thân, mà đây còn chính là mái nhà chia sẻ vui buồn, đóng góp vào phần thanh xuân đáng nhớ của mỗi người. Nhưng chắc không phải bạn nào cũng biết bí quyết để có thể thuận lợi vượt qua các vòng thử thách trên con đường về đúng với ngôi nhà của mình. Hôm nay Ôn Thi Sinh Viên sẽ bật mí bí mật đó cho các bạn. Nào! Bắt đầu thôi!!

## Vòng nộp form

Hầu hết bước đầu để các “ngôi nhà” có thể tìm được “người thân” của mình đó chính là thông qua viết form. Hãy cố gắng gây được thiện cảm với ban tổ chức qua từng con chữ của mình bạn nhé. Đến đây có thể các bạn sẽ nghĩ “Có sao nói vậy, hỏi mình cái gì thì mình trả lời đúng cái đó thôi chứ cần gì văn vẻ màu mè”. No! no! không phải chúng mình khuyên các bạn văn vẻ màu mè quanh co để form thật dài, mà là hãy đặt cái tâm huyết vào bài form của mình, hãy cho ban tổ chức (BTC) thấy được thành ý và sự nghiêm túc muốn tham gia vào ngôi nhà của họ. Ngoài nội dung thì hình thức cũng rất quan trọng. Việc bạn viết chữ sạch sẽ, chỉnh chu cũng khiến BTC cảm nhận được sự tôn trọng của bạn.

## Vòng teamwork

Các bạn sẽ nghĩ rằng mọi người trong vòng này sẽ cạnh tranh với bạn, mỗi người đều có thể dành mất cơ hội của bạn, cho nên phải cố chứng tỏ bản thân thật nổi trội, thật ưu tú. Ôi!! Như vậy không ổn đâu. Bí quyết để thành công ở vòng này đó chính là hãy thể hiện kỹ năng làm việc nhóm, gắn kết bản thân với mọi người. Đừng thể hiện cái tôi quá lớn, đừng khăng khăng mình luôn đúng, và cũng đừng im lặng mà không đưa ra ý kiến. Các bạn hãy nghĩ xem vì sao vòng này lại là teamwork? và ý nghĩa của nó là gì? Làm việc nhóm là điều đặc trưng của các CLB/ Đội/ Nhóm cũng như là trong quá trình học Đại học, đừng nghĩ quá trình các bạn làm sẽ không ai để ý. Sai rồi, người supporter đi cùng team bạn sẽ đánh giá bạn đấy! Đừng thể hiện bản thân, hãy thể hiện bản lĩnh.

## Vòng phỏng vấn

Vòng cuối cùng rồi đây. Đây chính là vòng mà bạn có thể chia sẻ về con người của mình. Bí quyết của vòng này ư? Chỉ là tự tin thôi. Các bạn đừng lo sợ khi phải đối diện với các anh chị. Các anh chị chỉ muốn hiểu bạn hơn và họ sẽ biết được bạn có thực sự phù hợp và thuộc về “ngôi nhà” này hay không.

## Chúc các bạn may mắn

Điều cuối cùng chúng mình muốn nhắn nhủ tới các bạn sinh viên thật ra người được chọn không phải là người thông minh nhất hay tài giỏi nhất, mà là người phù hợp với tiêu chí, định hướng phát triển, và văn hóa của tổ chức đó nhất. Chúng mình tin chắc các tổ chức rất trân trọng những người thật sự tâm huyết và muốn trở thành một phần của họ, hãy chứng minh rằng bạn chính là một thành viên mà “ngôi nhà chung” này còn thiếu nhé.